

ประเด็นข้อมูลจุดเด่นของ ศพก.ดีเด่น

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ประเด็น	รายละเอียด
<p>๑.ประวัติและความเป็นมา</p>	<p>- ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ</p> <p>ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายดาหวัน คุณโน          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๑๑๐ บ้านดาลัยบงต หมู่ที่ ๗ ตำบลนาดง          อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ          สถานภาพ : สมรส กับนางลำดวน พุทธวงศ์          มีบุตรด้วยกัน ๒ คน          เบอร์โทรศัพท์ : ๐๖๓-๗๒๘๒๕๕๒</p> <p>เครือข่าย ศพก.จำนวน ๑๒ ศูนย์</p> <p>นายดาหวัน คุณโน เดิมประกอบอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียวคือทำสวนยางพารา ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้นำแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปปฏิบัติ พื้นที่ในการประกอบอาชีพของนายดาหวัน คุณโน เป็นพื้นที่ในบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งง่ายในการลงมือทำกิจกรรมด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำน้ำหมักชีวภาพ, การทำปุ๋ยอินทรีย์, การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร, การทำน้ำยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น เพื่อไว้ใช้เองและแบ่งปันแก่เกษตรกรเพื่อนบ้าน</p> <p>- ประวัติ ศพก.</p> <p>เดิมนายดาหวัน คุณโน เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียวคือทำสวนยางพาราทำให้มีรายได้จากทางเดียวสถานะทางการเงินของครอบครัวมีปัญหา ส่งผลให้ต้องกู้ยืมเนื่องจากไม่สามารถวางแผนการเงินของครอบครัวได้ เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวที่มีพื้นที่ทำกินจำนวนมาก และการได้รับโอกาสด้านต่างๆ จากสำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอปากคาด มีโอกาสได้เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆ จากการเข้าร่วมงานดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยน “ความคิด” ซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลง “รูปแบบการใช้ชีวิต” และ “การทำเกษตร” ของนายดาหวัน คุณโน ที่ต้องการเปลี่ยนจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำการเกษตรแบบผสมผสานมาจนถึงปัจจุบัน</p> <p>- สถานการณ์ปัจจุบัน(หลักสูตร แปลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้)          หลักสูตรของ ศพก.อำเภอปากคาด          หลักสูตรหลัก : -การลดต้นทุนการผลิต          : -บัญชีครัวเรือน</p>

	<p>หลักสูตรบังคับ : - เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>ฐานเรียนรู้ มี ๗ ฐาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.เศรษฐกิจพอเพียง</li> <li>๒.บัญชีครัวเรือน</li> <li>๓.การจัดการดินปุ๋ยชุมชน</li> <li>๔.การปลูกไม้ผล(ทุเรียน,ฝรั่ง)</li> <li>๕.การเลี้ยง/ขยายพันธุ์ปลา</li> <li>๖.การเลี้ยงกบแบบธรรมชาติ</li> <li>๗.การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง</li> </ol> <p>แปลงเรียนรู้ : เกษตรผสมผสาน</p>
<p>๒. ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.</p>	<p>- ประสบความสำเร็จด้านใดบ้าง</p> <p>    เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานของชุมชน</p> <p>- การบริหารจัดการด้าน ศพก.อย่างไร</p> <p>    มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน</p>
<p>๓. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ</p>	<p>ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ</p> <p>    จากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ จนเป็นแหล่งเรียนรู้ ศพก. เป็นตัวอย่างของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลจิตใจพร้อมจะเป็นผู้ให้อย่างเต็มที่</p> <p>    “สำหรับผมความสำเร็จนั้นอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีพอกินพอใช้ได้แบ่งปันให้ผู้อื่น ซึ่งมันคือความสุขที่หาซื้อไม่ได้ รวมถึงการได้นำความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ที่มีอยู่ถ่ายทอดให้กับชุมชนตัวเอง, ชุมชนใกล้เคียง หรือเกษตรกรรายอื่นๆที่สนใจ”</p>
<p>๔. แผนพัฒนา ศพก. ในอนาคต</p>	<p>- ได้วางแผนพัฒนา ศพก. ในอนาคตในเรื่องใด และนำมาดำเนินการในรูปแบบ/กิจกรรมใดบ้าง อย่างไร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ด้านการผลิตสินค้าเกษตรระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ และมีการเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่าง ศพก. กับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน</li> <li>๒. การเชื่อมโยง ศพก.หลักและศูนย์เครือข่าย กับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อำเภอปากคาด เป็นการสร้างตลาดสินค้าเกษตร ที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี</li> </ol>

## ภาพประกอบ





